
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS)
คร้ังที่ ๕/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องวิสทุธิกษัตริย์ ช้ัน ๓ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. 

ถนนวสิุทธกิษัตริย์ กรุงเทพฯ

* * * * * * * * * * * * * * * * *

ผู้มาประชุม
๑. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ

(นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานที่ประชุม
ช่วยราชการสำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) (แทน)

๒. ผศ. ดร.มหศักดิ์ เกตฉุำ่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ

(นายประสงค์ ธัมมะปาละ  ผู้อำานวยการส่วนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รักษาราชการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร)  (แทน)

๔. ผู้อำานวยการสำานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด กรรมการ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายจักรกฤช ฤทธิเนื่อง  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

๕. ผู้อำานวยการสำานักกฎหมาย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
(สิบโท พิชติ ตู้บรรเทิง  นิติกรชำานาญการพิเศษ)  (แทน)

๖. ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการและเลขานุการ
(นายเกนุชา บุญเกิด)

๗. ผู้อำานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นางสาวศิริพร สนธิรัตน์)

๘. นายวิเชียร เอาทารสกุล วิศวกรไฟฟ้าส่ือสารชำานาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

๙. นางสาววิไลภรณ์ ศรีไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้มาประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศนท์างไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๑๐. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายศวิต กาสุริยะ  ผู้เชี่ยวชาญวิจัย)
๑๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการปกครอง กรรมการ

(นายทศพล ศรีเพ็ชรพันธ์ุ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)  (แทน)
๑๔. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ

(นายจุฬพัฒน์ อ่อนน้อม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำานาญการ)  (แทน)

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๔ หลังการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔)
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๑๕. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมที่ดิน กรรมการ
(นางตวงรัตน์ จันทรประดิษฐ์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสารสนเทศการที่ดิน)  (แทน)

๑๖. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการ
(นายโชติช่วง ศรีหิรัญรัตน์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน)

๑๗. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ
(นางสาววรรณภา ขันติสมบูรณ์  ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น)  (แทน)

๑๘. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปานครหลวง กรรมการ
(นางขนิษฐา ผลเจริญ  ผู้ช่วยผู้ว่าการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ))  (แทน)

๑๙. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการประปาส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเอกพงศ์ ทองมาก  หัวหน้างานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ)  (แทน) 

๒๐. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ
(นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่  ผู้อำานวยการฝ่ายวางแผนและบริหารทรัพย์สินเทคโนโลยี)  (แทน)

๒๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการสารสนเทศและส่ือสาร)  (แทน) 

๒๒. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การตลาด กรรมการ
(นางสาวปาริชาติ เยพิทักษ์  นักคอมพิวเตอร์ ๗)  (แทน)

๒๓. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ขององค์การจัดการนำPาเสีย กรรมการ
(นางบุณฑริกา สุดใจนาค  หัวหน้ากองนโยบายและแผน
รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร)  (แทน)

๒๔. ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน สป.มท. กรรมการ
(นางสาวชุษณฎา ขาวมะลิ  ผู้อำานวยการกลุ่มงานอำานวยการ)  (แทน)

ผู้ไมม่าประชุม (ติดราชการ)
๑. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ
๒. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์สารสนเทศและการส่ือสาร  (ว่าง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสิริกร มหามิตร หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความปลอดภัย สำานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน
๒. ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน อาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๓. นายพีระ ใยย่ังยืน ที่ปรึกษา  เมืองพัทยา
๔. นายกิตติ ดำางามกิจ นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๕. นายปิยะบุตร เล็กเจริญ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๖. นายจักรพงษ์ อุทัยวรรณพร นายช่างไฟฟ้าชำานาญงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๗. นางสาวดวงกมล ส่งแสง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๘. นางสาวสิริขวัญ ฟักสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย ศูนย์เทคโนโลยีฯ  สป.มท.

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๔ หลังการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔)
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ผ่านระบบวีดิทัศนท์างไกล (VCS) ของกระทรวงมหาดไทย)
๙. นางผจงจิต เสาวจันทร์ ผู้อำานวยการกองจัดการระบบสารสนเทศองค์กร  การประปานครหลวง
๑๐. นางสาวหนึ่งพิพา เอี่ยมคงเอก นักคอมพิวเตอร์ ๗  การประปานครหลวง
๑๑. นายนิธิรักษ์ ลิPมลมัย นักคอมพิวเตอร์ ๔  การประปานครหลวง
๑๒. นายจักรพันธ์ กองเกิดสุข นักคอมพิวเตอร์ ๕  การประปานครหลวง
๑๓. นางสุทธิวรรณ มารัตน์ รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๔. นายยุทธศิลป์ เอมเปรมศิลป์ นักระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ ๙ กองออกแบบระบบสารสนเทศ 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๕. นางสาวปิยวดี วิจารณ์ หัวหน้าแผนกวิเคราะหแ์ละวางแผนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๖. นายไกรวิชญ์ พิพัฒนเดชา วิศวกรไฟฟ้า  การไฟฟ้านครหลวง
๑๗. นายภิญโญ กติติกูล วิศวกรคอมพิวเตอร์  การไฟฟ้านครหลวง
๑๘. นายสุรเดช สุรินทร์ นักประมวลผลข้อมูล ๘  การไฟฟ้านครหลวง

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายเกนุชา บุญเกิด ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส ำานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย กรรมการและเลขานุการ แจ้งที่ประชุม ดังนีP

๑. เนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ ตดิภารกิจ จึงได้มอบหมายให้นายชัชวาลย์
เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วยราชการส ำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานที่ประชุมแทน
แต่เนื่องจากนายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ ติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถเข้าประชุมได้ในช่วงแรก จึงได ้มอบหมายให้
พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ประชุมไปพลางก่อน

๒. ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช ื Pอไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงนีPอย ู่ใน
สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยเฉพาะในพื Pนที่กรุงเทพมหานคร ในวันนีPจ ึงเป็นการประชุมผ่านระบบ
วีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) ดังนัPน เพื่อให้การนับองค์ประชุมในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้คณะกรรมการทีไ่ม่ได้อยู่ในห้องประชุม
วิสุทธิกษัตริย์แห่งนีP แสดงตนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
ที่ประชุม รับทราบ

ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวเปิดประชุมและดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีP

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั Pงที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นการพจิารณา

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ จำานวน ๗ โครงการ
เรือ่งสบืเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั Pงที่ ๓/๒๕๖๔ เมือ่วันที่ ๑ มนีาคม ๒๕๖๔ จ ำานวน ๕ โครงการ รวมทัPงสิPน
๑๒ โครงการ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครัPงที่ ๔/๒๕๖๔ โดยไม่มีการแก้ไข 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๔ หลังการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔)
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองสบืเนื่องจากการประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา
การพิจารณาโครงการที่อยู่ในอ ำานาจของคณะกรรมการบริหารและจดัหาระบบคอมพิวเตอร์ของ

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบของคณะทำางานฯ ในการประชุมคณะทำางานฯ ครัPงที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้ว จำานวน ๔ โครงการ ดังนีP

๕.๑ โครงการที่มมีูลค่าเกิน ๑๐ ล้านบาท ของหน่วยงานรัฐวิสาหกจิในสังกดักระทรวงมหาดไทย
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำานวน ๔ โครงการ ดังนีP

เมืองพัทยา  จำานวน ๑ โครงการ
๑) โครงการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยพื้นที่

เกาะล้าน อำาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบประมาณแผ่นดินประเภทอุดหนุนจากรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รวมวงเงินโครงการ ๖๗,๙๔๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) วงเงินส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
จ ำานวนเเง ิน ๓๓,๐๖๖,๖๑๓.- บาท (สามสิบสามล้านหกหมื่นหกพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน ) หลงัจากปรบัแกไ้ข
โดยยา้ยรายการจากส่วนทีเ่ปน็อปุกรณอ์ืน่ ๆ ไปไวใ้นสว่นทีไ่มม่รีาคาตามเกณฑฯ์ สว่นทีเ่ปน็อปุกรณค์อมพวิเตอร์ จ ำานวนเงนิ
เพ่ิมขึPนเป็น ๓๓  ,  ๓๗๖  ,  ๔๓๒  .  ๖๐ บาท   (  สามสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนหกพันส่ีร้อยสามสิบสองบาทหกสิบสตางค์  )      

จากการประชมุคณะทำางานฯ เมื่อวนัที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานฯ มมีตใิห้เพิ่มหวัข้อ
ใหค้รบตามแบบฟอร์ม และปรับแกไ้ขเอกสารตามข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานฯ พร้อมลงนามกำากบัเอกสารทกุหนา้
ส่งให้ฝ่ายเลขานกุารตรวจสอบกอ่นนำาเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการเพือ่พิจารณาตอ่ไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนทีป่ระชุมสรุปได้ ดังนีP
๑. เกาะล้านมีพืPนที่ ๔.๗ ตร.กม. มจีำานวนนักท่องเที่ยวประมาณ ๔-๕ ล้านคนต่อปี ประสบ

ปัญหาด้านอาชญากรรมและยาเสพติด โดยปี ๒๕๖๓ จับกมุผูค้รอบครองและผู้เสพยาบ้าและกัญชาไดจ้ ำานวน ๓๐ ราย ปญัหา
ด้านอบุตัิเหตทุัPงทางบกและทางทะเลเฉลี่ยจำานวนไม่นอ้ยกว่า ๕๐๐ ครัPงต่อปี มีการลกัลอบกระทำาความผิดโดยร้านอาหารนำาเศษ
อาหารทิPงลงทะเล แต่ยังขาดระบบในการบริหารจดัการความปลอดภัยทีท่นัสมัยทั Pงทางบกและทางทะเล จึงได้จัดทำาโครงการนีP
เพื่อยกระดับความปลอดภัยในพืPนท่ีใหสู้งขึPน สร้างความเชื่อมัน่ต่อนกัลงทนุ/นกัท่องเที่ยวทัPงชายไทยและชาวต่างประเทศ ให้เป็น
ที่ยอมรับและเปน็ต้นแบบของเมอืงปลอดภัยทัPงชีวิตและทรัพยสิ์น

๒. ขอบเขตงานของโครงการ ประกอบด้วย งานสร้างโครงข่ายสือ่สารหลัก (Fiber Backbone)
๑ ระบบ งานระบบศนูยร์ับแจ้งเหตุ (Smart Call Center) ๑ ระบบ งานระบบตู้รบัแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Emergency Help Point)
๓๐ จ ุด งานระบบประกาศประชาสมัพันธ ์และแจง้เหตุเตอืนภัยสาธารณะชนิดเครอืข ่ายเนต็เว ิร ์ก (IP Based Public
Announcement) ๕๙ จดุ โดยมจีำานวนลำาโพง ๑๓๕ ตัว งานติดตัPงระบบกลอ้งวงจรปดิเสรมิประสิทธิภาพภายนอกอาคาร
ในพืPนทีช่มุชน/ถนนสายหลัก/ถนนสายรอง/ชายหาด/สถานทีส่ำาคญัในการเฝ้าระวังรกัษาความปลอดภัย โดยตดิตั Pงกลอ้งมมุมอง
คงทีส่ำาหรับงานรักษาความปลอดภยัและวเิคราะหภ์าพ ๑๗๕ ชดุ กลอ้งปรับมมุมองและดภูาพแบบ Panorama ๑๖ ชดุ งานระบบ
จอแสดงภาพขนาดใหญ่ (Video Wall System) ๑ ระบบ งานพฒันาโปรแกรมสำาหรับประชาสมัพันธ์ผ่านระบบ QR Code เพื่อ
ใชป้ระโยชน์ในการขอบริการความช่วยเหลอืกรณีฉุกเฉินหรือขอ้มลูสถานทีส่ำาคัญเพือ่อำานวยความสะดวกในการติดต่อภายในพืPนที่
เกาะล้าน ๑ ระบบ งานปรับปรุงพืPนที่อาคารตากสนิเพือ่ใช้เป็นศนูยรั์บแจ้งเหตุและศนูย์ควบคุม ๑ งาน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๔ หลังการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔)
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๓. วัตถุประสงค์ของโครงการมีดังนีP ๑) เพื่อใชใ้นการดูแลป้องปรามปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพตดิ และปัญหาด้านการจราจร ๒) เพือ่เปน็ศูนย์กลางในการประสานงานดแูลความปลอดภยัในชีวติและทรพัยส์ินของ
ประชาชน/นักทอ่งเที่ยว ๓) ลดการสูญเสยีที่เกดิจากอุบตัเิหตุหรอืเหตเุจบ็ปว่ยฉุกเฉนิ ดว้ยช่องทางการสือ่สารที่สะดวก สามารถ
เข้าถึงบรกิารทางการแพทย์ได้เร็วขึPน ๔) มชีอ่งทางในการสือ่สารประชาสมัพันธ์หรอืแจ้งเหตุเตอืนภัยล่วงหน้า สร้างความเชื่อมั่น
ต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว ๕) เพือ่ให้รองรับการบูรณาการฐานข้อมลูต่าง ๆ ที่ส ำาคัญตอ่การปอ้งกันอาชญากรรมและภยั
คกุคาม นอกเหนอืจากระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เข้ามาสู่ระบบแบบรวมศูนย์เพือ่การบริหารจดัการความปลอดภัยร่วมกันได้ใน
อนาคต ๖) เพือ่รองรับการบูรณาการการต่อเชือ่มระบบสำาหรบัการพฒันาเป็น Smart Cities และส่งเสรมิการเปลี่ยนผ่าน
เทคโนโลยีโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจติอลเป็นตัวพฒันาในการบริหารจัดการ (Digital Transformation)

๔. โครงการนีPเป็นการบูรณาการระบบงานทุกส่วนท่ีกล่าวมาเข้าด้วยกนัเพือ่ทำางานร่วมกันตาม
แบบจำาลอง Smart City Model (Smart Safty Module) โดยจะบูรณาการการทำางานร่วมกบัระหว่างหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง
ประกอบดว้ย ๑) สำานักงานเจ้าท่าสาขาพัทยา ๒) โรงพยาบาลเมืองพัทยา ๓) สถานตีำารวจเมืองพัทยา ๔) ตำารวจทอ่งเที่ยว
๕) ตำารวจนำPา ๖) มูลนิธิสว่างบรบิูรณ์ ธรรมสถาน ๗) สำานกังานขนส่งจังหวดัชลบุรี สาขาบางละมุง ๘) ศนูย์ CCR เมอืงพทัยา
๙) สำานักงานป้องกนัและบรรเทาสธารณภยั ๑๐) ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเลระบบสารสนเทศเมอืงพัทยา โดยทุกหนว่ยงาน
จะได้รับสิทธ์ิในการเข้าถึงขอ้มูลตามสิทธ์ิทีเ่มอืงพัทยากำาหนด

๕. งานพฒันาโปรแกรมสำาหรับประชาสมัพันธ์ผ่านระบบ QR Code หรอื Koh Larn Service
Care Application ประกอบดว้ย ๑) บริการข้อมูลด้านความปลอดภัย สถานพยาบาล จุดแจ้งเหตุฉุกเฉิน สถานตีำารวจ จดุบริการ
ใหค้วามช่วยเหลอื ๒) บริการข้อมูลตารางเดนิเรอื ขอ้มูลวธิีการเดินทางภายในเกาะ ๓) บรกิารขอ้มลูบ้านพกั โรงแรม บงักะโล
รสีอร์ท ๔) บรกิารขอ้มลูร้านอาหารบนพืPนที่เกาะล้าน ๕) บริการข้อมูลสถานที่ทอ่งเที่ยว จดุทำากจิกรรม และสถานทีส่ำาคญับน
เกาะล้าน ๖) บริการข้อมูลตดิตอ่สื่อสาร สายดว่นสำาหรับแจ้งเหตุฉกุเฉิน สถานทีส่ ำาคัญ ๗) บรกิารข้อมูลข่าวสารประชาสมัพันธ์
ขอ้มูลการท่องเท่ียว งานประเพณี งานเทศกาลต่าง ๆ ตามช่วงเวลา ๘ ) เก็บบนัทกึขอ้มลูผู้ใชบ้ริการเพื่อการประชาสมัพันธ์ และใช้
เป็นข้อมูลทางสถติิ ฯลฯ

๖) แผนการพฒันาตอ่ยอดโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ ประกอบด้วย
๑) ระบบตรวจสอบแจ้งเตือนมลพิษ (Pollution Sensor) ๒) ระบบแจ้งเตือนภยัสนึามิ แผ่นดนิไหว อุทกภยั วาตภยั ไฟไหม้
๓) ระบบจราจรอจัฉริยะ (Intelligent Traffic : ITS) ๔) ระบบไฟสอ่งสว่างพลังงานแสงอาทิตยอ์ัจฉรยิะ (IoT Street Lighting)
สมาร์ทโพล (Smart Pole) ๕) ระบบการบรกิารอนิเตอร์เนต็สาธารณะ (Public WiFi and IoT) ๖) ระบบจอดรถ/เรืออจัฉริยะ
(Smart Parking) ๗) ระบบป้ายประชาสัมพนัธอ์จัฉริยะ (Smart Digital Signage) ๘) ถงัขยะอัจฉรยิะ (Smart Garbage Bin)
๙) การบริหารและการบริการภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ๑๐) ระบบเซ็นเซอร์และ AI อืิน่ ๆ

๗. ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการสรุปได้ ดังนีP ๑) สนับสนุนการตัดสินใจและส่ังการอย่างรวดเร็ว
ถูกต้อง และแม่นยำามากย่ิงขึPน ๒) ลดความเส่ียงจากความล้มเหลวหรือผิดพลาดจากการทำางานของระบบด้วยโครงสร้างของระบบ
ควบคุมและบูรณาการแบบ Smart Control ๓) เพ่ิมความเช่ือม่ันในความปลอดภัยและง่ายต่อการกำาหนดมาตรการในการดูแลรักษา
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน ๔) สามารถตรวจสอบแลควบคมุการทำางานของระบบไดแ้บบ Real-time
๕) รายงาน และแจ้งเตือนเหตุล่วงหน้าจากการวิเคราะห์การทำางานของระบบก่อนท่ีจะเกิดเหตุ เพ่ือเตรียมแผนในการระวังป้องกนั
๖) ลดความสูญเสียท่ีเกิดจากอุบัติเหตุและเสียชีวิต ด้วยการส่ือสาร/ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว

๘. ในเอกสารหน้า ๗๓ แบบบัญชีแสดงราคากลางงานพัฒนาระบบฯ ขอแก้ไขข้อความจากเดิม
“ราคากลางการพัฒนาระบบ : ๑,๖๑๓,๐๘๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดสิบบาทถ้วน)” เปลีย่นเป็น “ราคากลาง
การพฒันาระบบ : ๑,๖๑๓,๐๘๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมืน่สามพนัแปดสิบบาทถ้วน)”
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. เมอืงพทัยาไดจ้ัดทำาโครงการระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปดิตอ่เนือ่งมาหลายโครงการแล้ว
โครงการนีPจะชว่ยสนบัสนุนให้อาชญากรรมหรือภัยพิบตัิลดลงไดอ้ย่างไร ตอ้งบนัทกึไว้ในเอกสารให้ชัดเจนว่าลงทนุไปแล้วจะกลับ
มาเปน็รายไดใ้นอนาคต เนือ่งจากมคีวามปลอดภยั ทำาใหม้ีรายได้เพิ่มขึPน เมือ่มกีารตรวจสอบโครงการจะได้เห็นว่าโครงการนีPได้รับ
การพจิารณาอย่างรอบคอบแลว้ในการใหเ้กาะล้านมีระบบกลอ้งโทรทศัน์วงจรปดิ จะได้เป็นข้อมูลเชงิประจกัษ์ว่าลงทุนไปเท่าใด
มผู้ีใช้งานในแตล่ะกลุม่ (เชน่ อตุสาหกรรม ประชาชน นกัท่องเที่ยวชาวไทย/ตา่งประเทศ ฯลฯ) จำานวนเท่าใด

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๔ หลังการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔)
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ผู้แทนเมืองพัทยาชีPแจงที่ประชมุว่าเมืองพัทยาประกอบด้วยส่วนทีอ่ยูบ่นฝั่ง และอีกส่วนคือ
เกาะล้านซึ่งแยกออกไปทางทะเล เมื่อเกิดเหตุจะมปีัญหาอปุสรรค คือ การเข้าถึงเพื่อใหก้ารช่วยเหลอืจากหน่วยงานภายนอก
จะทำาได้ลำาบาก จึงมีความจำาเป็นตอ้งจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนและนกัทอ่งเที่ยวบนเกาะล้าน ถ้าไม่ใชช่่วง
สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชืPอไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะมนีกัท่องเที่ยวจำานวนหลักหมืน่ต่อวัน ทำาให้เมืองพัทยา
ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง จึงจำาเป็นต้องใช้เทคโนโลยใีนการดูแลรักษาความปลอดภัยและใหค้วามช่วยเหลือ ซึง่ในปัจจุบนัยังดูแล
เรื่องความปลอดภัยไม่เพียงพอ ประชากรของเกาะล้าน (ไม่รวมประชากรแฝง) มีจำานวนประชากรประมาณ ๓,๐๐๐ คน ถ้ารวม
ประชากรแฝงในชว่งกอ่นสถานการณ์ COVID-19 ประมาณเกอืบ ๓๐,๐๐๐ คน จากการจดัเก็บสถิติร่วมกบักรมเจา้ทา่ มจีำานวน
นกัทอ่งเทีย่วไมต่ำ่ากว่า ๑,๗๐๐,๐๐๐ คนต่อปี ในภาพรวมของเศรษฐกิจก่อนเกดิสถานการณ์ COVID-19 มโีครงการกอ่สรา้ง
โรงแรม ๕ ดาว และมีธุรกิจอีกหลายอย่างท่ีจะลงทุนท่ีเกาะล้าน ในระหว่างท่ีสำารวจพืPนท่ีเพ่ือก่อสร้างโรงแรมต่าง ๆ นัPน ฝ่ายป้องกันฯ
เมอืงพทัยาไดม้กีารสำารวจเรือ่งการรกัษาความปลอดภยั โดยเฉพาะนายกเมอืงพทัยาไดเ้ลง็เหน็ความส ำาคญัในการรกัษาความ
ปลอดภัยว่า หากเกิดเหตุไฟไหม้โรงแรม หรือนักท่องเท่ียวทำากิจกรรมแล้วเกิดเหตุนัPน เมืองพัทยาจะต้องทำาอย่างไร จึงมีความจำาเป็น
ต้องสร้างความเช่ือม่ันในการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน นักท่องเท่ียว และนักลงทุน

๒. เม่ือเห็นภาพจากกล้อง CCTV ว่ามีคนจมนำPาหรือเรือล่ม ยังไม่เหน็อปุกรณ์ท่ีจะให้ความชว่ยเหลือ
กลางทะเล ในโครงการนีPมตีูแ้จง้เหต ุแตถ่า้เรอืลม่หรอืนำPามนัหมด จะแจง้เหตอุยา่งไร ในอนาคตอาจจะพฒันาซอฟตแ์วรเ์พิม่เตมิ
โดยใหน้กัทอ่งเทีย่วลงทะเบยีนใน Mobile Application ใหเ้มอืงพทัยาสามารถ Tracking ซึง่อาจจะสามารถชว่ยไดใ้นระดบัหนึง่
หรืออาจจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับท่ีทุ่น หรือมีโดรนบินสำารวจ เป็นต้น

ผู้แทนเมืองพัทยาชีPแจงทีป่ระชุมว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการเตรียมการจดัซืPอเรอืยาง
และเรือพยาบาลเพือ่ใหค้วามช่วยเหลือนกัทอ่งเที่ยว และได้มีการจัดซื PอชดุดำานำPาเพือ่ใหค้วามช่วยเหลือ โครงการนีPมีระบบ
วิเคราะห์ภาพโดยใชก้ลอ้งตรวจการณ์แนวชายฝั่ง สามารถกำาหนดเงือ่นไขให้กลอ้ง Detect แนวชายฝั่ง ถา้มนีกัท่องเทีย่วว่ายนำPา
ออกไปนอกแนวทุน่ก็จะมกีารแจง้เตือน โดยระบบกลอ้งจะ Integrated กบัระบบประกาศประชาสัมพนัธ์และแจ้งเหตุเตือนภยั
สาธารณะชนดิเครอืข่ายเนต็เวิร์ก (IP Based Public Announcement) ในเบืPองต้นจะแจ้งเตอืนนักท่องเทีย่วออกทางลำาโพงว่า
ท่านได้ว่ายนำPาออกนอกแนวเขตทุน่แล้ว กรณีประสบเหตุหรือสงสยัว่าจะมผีูป้ระสบเหตุ กจ็ะแจง้เตือนไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและ
ศนูย์ควบคุมเพ่ือใหจ้ัดส่งเจ้าหน้าที่ไปใหค้วามช่วยเหลือ สำาหรับระบบแจ้งเตอืนผ่าน Application จะมีการประชาสัมพนัธ์ทีท่่าเรือ
ในเรอื และในจดุต่าง ๆ บนเกาะ ใหน้ักท่องเที่ยวสแกน QR Code เพื่อบรกิารข้อมลูด้านความปลอดภยั สถานพยาบาล จุดแจ้ง
เหตุฉุกเฉนิ สถานีตำารวจ จดุบริการใหค้วามช่วยเหลือ รวมทัPงประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารอื่น ๆ ด้วย

๓. โครงการระบบกล้อง CCTV ทีผ่่านมา ทีจ่ดัหากล้องสอ่งไปในทะเลในระยะทาง ๘ กม. นัPน
คณะกรรมการฯ เคยให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกับการให้ความชว่ยเหลอืผูป้ระสบเหตกุลางทะเล กว่าเรือจะวิ่งไปถึง
จดุเกดิเหตุ อาจจมนำPาตายแลว้ เมือ่สอบถามว่าท ำาไมไม่ซืPอเฮลคิอปเตอร์ ก็ได้รับค ำาตอบว่ากฎหมายไมใ่ห้เมอืงพัทยาซืPอ
เฮลิคอปเตอร์เอง สมัยนัPนยังไม่มีโดรน แต่ปัจจุบันนีPมีโดรนบินได้ไกล ๑๐ กม. แล้ว อย่างน้อยเอาโดรนบินไปทิPงห่วงยาง/นำPา/อาหาร
ใหผู้ป้ระสบเหตกุ่อนที่เรือจะไปถึง และสามารถใช้โดรนบนิตรวจการณช์ายฝั่งเพือ่รักษาความปลอดภัยให้นักท่องเทีย่วด้วย
เป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ใหเ้กาะล้าน สร้างความเชื่อมัน่ให้นกัท่องเที่ยวมาเท่ียวที่เกาะล้าน 

๔. งานพัฒนาโปรแกรมสำาหรับประชาสัมพนัธ์ผ่านระบบ QR Code จำานวนเงิน ๑.๓ ล้านบาทเศษ
ถา้พฒันาแคส่แกน QR Code แล้วได้รับ Information นัPน เนืPอหาของงานยังไม่เหมาะสมกบัค่าใชจ้่าย ให้เพิม่วัตถุประสงค์และ
รายละเอียดด้วย

ผู้แทนหน่วยงานชีPแจงทีป่ระชุมว่างบประมาณส่วนใหญเ่ปน็ค่าพัฒนาและค่าสำารวจพืPนที่ การทำา
Ground Work ก่อนลงมือเขียนโปรแกรม และเป็นค่าเช่าพื Pนทีค่ลาวด์ ทัPงนีP เกาะล้านยงัไมม่ีอุปกรณ์อำานวยความสะดวกเหล่านีP
ส่วนใหญจ่ะอยูบ่นฝัง่ ซึ่งจากประสบการณ์ทีผ่่านมาจะไม่สามารถบูรณาการการตัดสนิใจหรอืบูรณาการการให้ความช่วยเหลอื
อย่างรวดเร็วได้

๕. ในเอกสารหน้า ๔๑ รายการที่ ๑๕ สทิธิ์การใช้งานโปรแกรมตอ่เชื่อมกลอ้งวงจรปิดและ
บนัทึกภาพ (Camera License) จำานวน ๒๒๕ Licenses ราคาตอ่หน่วย ๑๐,๐๕๘ บาท รวมเป็นเงิน ๒.๒ ล้านบาทเศษ ตอ้งแบ่ง
ใหชั้ดเจนว่าเปน็ License สำาหรับการวิเคราะหอ์ะไร จะได้เห็นภาพได้ชัดเจน ทัPงนีP ในหนา้ ๓๗ รายการท่ี ๑๓ เคร่ืองบันทึกภาพชนดิ
Internal Storage RAID Array พร้อมระบบบริหารจดัการเสริมประสิทธิภาพกล้องโทรทศันว์งจรปิด เป็นเงิน ๔.๒ ล้านบาทเศษ
มรีายละเอยีดฟงักช์นัต่าง ๆ แต่ไม่ได้เขียนฟังกช์ันดังกล่าวไว้ในคุณลักษณะของสิทธ์ิการใช้งานโปรแกรมเชือ่มกล้องฯ

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๔ หลังการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔)
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ผู้แทนหน่วยงานชีPแจงท่ีประชุมว่าได้ปรับลดงบประมาณค่า License ลงมาเท่ากับท่ีคณะกรรมการฯ
เคยให้ความเหน็ชอบในโครงการอื่น ๆ แล้ว คอื ๑๐ ,๐๕๘ บาท โดยกล้องทัPง ๒๒๕ ตวัจะสามารถทำางานในการวิเคราะหภ์าพและ
วิิเคราะห์แจ้งเตือนเหตลุว่งหน้าได้แบบ Real-time และในขณะเดียวกนัก็จะตอ้งสามารถเรียกดภูาพย้อนหลังไดใ้นเวลาเดยีวกนั
กบัทีม่กีารแสดงภาพสดได้

๖. การเหมาจ่ายค่า License ในราคาเดยีวกันอาจทำาให้งบประมาณสูงเกนิความจำาเปน็ กล้องที่
ตดิที่ท่าเรืออาจจะจบัภาพใบหน้าเพื่อทำาการนบัจำานวนนักท่องเทีย่ว จะใช้การวิเคราะห์ภาพใบหน้าก็เข้าใจได้ แต่ก็ไม่น่าจะมีรถว่ิง
บนท่าเรือ ไม่ต้องวิเคราะห์ยานพาหนะก็ได้ จากข้อมลูพิกดัตดิตัPงกล้องท่ีเมืองพัทยาระบุไว้ในเอกสารนัPนมีความละเอียดมาก นา่จะ
สามารถระบุได้ว่ากล้องจำานวน ๒๒๕ ตัวนัPน จุดใดวิเคราะห์ส่ิงใด จะได้เห็นภาพชัดว่ากล้องตัวใดบ้างท่ีทำางาน Analytic ถ้ากล้องใด
ไม่จำาเปน็ตอ้งทำางาน Analytic กไ็ม่จำาเป็นตอ้งมี Software License  กรณทีี่หน่วยงานชีPแจงว่ากล้องทกุตัวสามารถทำางานแบบ
Real-time ไดน้ัPน ใหป้รบัแก้ไขเอกสารใหส้อดคลอ้งกันทั Pงฉบับด้วย เนื่องจากบางแหง่ระบเุปน็ Playback เพยีงอย่างเดียว ไม่ได้
ระบวุ่าสามารถทำางาน Real-time ได้ ให้ระบุใหช้ัดว่าระบบท่ีจะ Apply มีฟังก์ชนัอะไรบ้าง และแต่ละฟังกช์ันสามารถทำางานแบบ
Real-time ไดทุ้กฟงักช์นัหรือไม ่ เมือ่มกีารแยกประเภทกล้องทีม่คีวามจำาเปน็ตอ้งจา่ยคา่ License แลว้ เมือ่ดำาเนนิการในระยะ ๒
ระยะ ๓ จะได้ไม่ต้องจ่ายค่า License ให้กล้องทกุตัวทีม่าเชือ่มต่อโดยไมไ่ด้ใชง้านฟังกช์ัน Analytic 

๗. โครงการนีPจดัทำาคณุลักษณะเฉพาะไวก้่อนเกดิสถานการณ์ COVID-19 อาจจะผนวกฟังกช์ัน
แจ้งเตือนเกีย่วกับ COVID-19 เข้าไปดว้ย จะไดท้ันกบัสถานการณ์ปจัจบัุน ทันสมัย มฟีังกช์ันที่แจง้แล้วมีรถพยาบาลเข้ามารับทันที
จะเปน็ประโยชนเ์พิม่เติมได้อกี

๘. ชาวต่างประเทศ Concern กบัความเป็นส่วนตัวมาก ถา้เมอืงพทัยาติดตั Pงกล้องโทรทัศน์
วงจรปดิโดยไมม่กีารติดประกาศแจง้เตอืนให้นักท่องเทีย่วรับรู้ว่ามีการตดิตั Pงกล้องและบันทึกภาพจากกลอ้ง จะเป็นปญัหาเมื่อ
กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ และในระดับนานาชาติ เมืองพัทยาจะเสียหายได้ถา้นกัท่องเท่ียว
ไมไ่ด้ใหค้วามยินยอมในการบันทึกภาพจากกลอ้ง กระบวนการในการทำา Consent ไม่ไดย้ากมาก แต่ตอ้งมกีารศกึษาหรือส่งทีมงาน
ไปการอบรมเลก็น้อย แตล่ะจดุทีต่ดิตัPงกล้องต้องตดิประกาศใหช้ัดว่าจดุใดตดิตั Pงกลอ้งโดยมีวัตถุประสงค์เพือ่อะไร ประมวลผล
อย่างไร เก็บขอ้มลูแบบใด ซึ่งจะมฟีอร์มอยู่แล้ว

๙. การพัฒนาเป็น Smart City เปน็เรือ่งดี แต่ควรพจิารณาด้วยว่าเสนห่์ความเปน็ธรรมชาติของ
เกาะล้านจะหายไปหรือไม่ หากพัฒนาจนไม่มคีวามเปน็ Privacy

๑๐. ให้ตรวจสอบใบเสนอราคา ๓ ราย ในการสืบราคางานพัฒนาระบบ ตารางเปรียบเทียบ
๓ บริษัทไมต่รงกบัใบเสนอราคา ใหท้บทวนและปรับแก้ไขเอกสารให้ถูกตอ้ง การสืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่า ๓ รายนั Pน
ตอ้งระมดัระวังให้รอบคอบ ถ้ามีการฟอ้งร้องแลว้พบว่าเป็นการฮัPวกนันัPนจะมโีทษรุนแรง ขอให้พจิารณาดำาเนินการให้ถูกต้อง

๑๑. เมื่อทบทวนและแก้ไขเอกสารให้ละเอยีดชดัเจนขึPนแล้ว ใหเ้สนอคณะทำางานฯ เพือ่พิจารณา
ตรวจสอบ หากคณะทำางานเหน็ว่าคำาชีPแจงเพิม่เตมิมีความเหมาะสมกบัวงเงินงบประมาณแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ
กรณเีมืองพัทยาพิจารณาแลว้เห็นว่าสามารถปรับลดบางรายการได้ สง่ผลให้วงเงนิงบประมาณลดลง กจ็ะเป็นประโยชน์ตอ่
ทางราชการ
มติท่ีประชุม ๑. เห็นชอบในหลกัการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยใหพ้ิจารณาทบทวนและจัดทำาคำาชีPแจงเพิม่เตมิเสนอ
คณะทำางานฯ พจิารณาตรวจสอบ ๒ ประเดน็ ดงันี P ๑) ค่าสิทธิก์ารใชง้านโปรแกรมตอ่เชือ่มกล้องวงจรปดิและบนัทึกภาพ
(Camera License) จำานวน ๒๒๕ Licenses  ๒) ค่าพฒันาโปรแกรมสำาหรับประชาสัมพนัธผ์่านระบบ QR Code กรณีมกีาร
วงเงินปรับลดวงเงินงบประมาณ มอบหมายให้คณะทำางานพิจารณา แล้วแจ้งคณะกรรมการฯ เพือ่ทราบ

๒. รับขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะอื่น ๆ ของคณะกรรมการไปพิจารณา
๓. กำาชับใหห้น่วยจดัหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด ค ำานึงถ ึงประสิทธภิาพ

ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก
 

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๔ หลังการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔)



- 8 -

ประธาน (นายชชัวาลย์ เบญจสิริวงศ ์รองผู้ว่าราชการจงัหวดัเพชรบรูณ์ ชว่ยราชการสำานกังานปลัด
กระทรวงมหาดไทย) เข้าร่วมการประชุม และดำาเนินการตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนีP

การประปานครหลวง  จำานวน ๑ โครงการ
๒) โครงการพัฒนาระบบจดัการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) งบประมาณ

ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ จำานวนเงิน ๓๕,๕๑๔,๔๔๕.๖๔ บาท (สามสิบห้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อย
ส่ีสิบห้าบาทหกสิบส่ีสตางค์) (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) ส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ จำานวนเงิน ๓๓,๘๐๘,๕๙๘.๑๔ บาท (สามสิบ
สามล้านแปดแสนแปดพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบส่ีสตางค์ ) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ปรับลดเศษสตางค์จากเดิม ๖๔ สตางค์
เป็น ๓๓ สตางค์   หลังจากปรับแก้ไขค่าพัฒนาระบบ วงเงินโครงการเป็น ๓๕  ,  ๕๑๔  ,  ๔๔๕  .  ๓๓ บาท   (  สามสิบห้าล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืน  
ส่ีพันส่ีร้อยส่ีสิบห้าบาทสามสิบสามสตางค์  ) (  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  )   ส่วนท่ีเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๓๓  ,  ๘๐๘  ,  ๔๘๕  .  ๔๘ บาท  
(  สามสิบสามล้านแปดแสนแปดพันส่ีร้อยแปดสิบห้าบาทส่ีสิบแปดสตางค์  ) (  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  )  

จากการประชมุคณะทำางานฯ เมื่อวนัที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานฯ มมีตใิห้ทบทวน
และปรบัแกไ้ขเอกสารตามขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะของคณะทำางานฯ พร้อมลงนามกำากบัเอกสารทกุหนา้ ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ
ตรวจสอบก่อนนำาเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการเพือ่พิจารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนทีป่ระชุมสรุปได้ ดังนีP
๑. ปัจจุบัน กปน. เช่าใช้บริการระบบคลาวด์สาธารณะเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data

(Cloud Service for Big Data) ตัPงแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ และประสบปัญหา ดังนีP ๑) ความคุ้มค่าในการลงทุน
โครงสร้างพืPนฐานสำาหรับงานด้าน Big Data ๒) ขาดผู้เช่ียวชาญในการพัฒนางานด้าน Big Data ให้สัมฤทธ์ิผล ๓) ขาดการเช่ือมโยง
และบูรณาการข้อมูลท่ีหลากหลายทัPงภายในและภายนอก กปน.  หากไม่ได้ดำาเนินโครงการนีP กปน. จะไม่มีระบบโครงสร้างพืPนฐาน
และเครือ่งมอืบรหิารจดัการขอ้มลูขนาดใหญ ่ไดแ้ก ่Big Data Platform ระบบ Big Data Management ระบบ IoT Platform
และระบบวิเคราะห์และทำารายงาน รวมทัPงขาดการเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และให้บริการข้อมูล ส่งผลให้
กปน. ไม่สามารถดำาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ Data-Driven Organization ท่ีได้กำาหนดไว้ตามกรอบเวลา รวมทัPง
ทำาให้ กปน. เสียโอกาสในการพัฒนาองค์กรและสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย จากการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้งาน

๒. ขอบเขตการดำาเนนิงานโครงการ ประกอบด้วย ๑) การเชื่อมโยงและบูรณาการขอ้มูลภายใน
และภายนอก จัดการด้านคณุภาพข้อมูลให้พร้อมนำาไปใช้งานไดอ้ย่างเหมาะสม ๒ ) จดัหาและตดิตัPงเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ
อปุกรณ์รวมทัPงซฮฟตแ์วรล์ขิสทิธิ์ ๓) พัฒนาระบบ Big Data Platform ที่ออกแบบโดยใช้ Hadoop Technology จัดเกบ็และ
ประมวลผลขอ้มูล รวมทัPงใหบ้ริการข้อมูลและรายงานผลการวเิคราะหข์อ้มูล ๔) การวเิคราะหข์อ้มูลและทำารายงานโดยนำา
เทคโนโลยี AI, Machine Learning และ Deep Learning มาใช้วิเคราะหข์อ้มลู ตามนโยบายองคก์ร ประกอบด้วยโจทย์ ๔ หวัข้อ

๓. การวเิคราะหข์้อมูล (Data Analytic) ประกอบด้วย ๔ หัวข้อ ได้แก่ ๑) วิเคราะห์ข้อมลู
คณุภาพนำPาดิบตามระดบัความเค็ม ๕ ระดบั ๒) วเิคราะหข์อ้มูลจากอุปกรณ์ IoT ๓) วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือลดปริมาณนำPาสญูเสีย และ
๔) วิเคราะหข์อ้มูลเพือ่ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัการงานวางท่อประปา

๔. แผนงานด้านการวเิคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ในอนาคต มดีังนี P ๑) ยกระดับคณุภาพนำPาและ
ความมั่นคงในการผลิตนำPา โดยการวิเคราะห์และแนะนำาการใชป้รมิาณสารเคมีทีเ่หมาะสมของทกุโรงงานผลติน ำPา การวิเคราะห์
ตรวจจับการล้มเหลวของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตน ำPา ๒) สนับสนุนการบรหิารจัดการนำPาสูญเสีย โดยการวิเคราะห์ปจัจัยที่
ทำาใหเ้กิดการแตกรัว่ การวิเคราะห์และตรวจจบัพฤตกิรรมการลักใชน้ำPา ๓) ยกระดับคณุภาพการบรกิารและศกัยภาพในการทำางาน
โดยการวิเคราะห์และพยากรณ์พฤติกรรมการชำาระเงินค่านำPาประปา การทำานายปริมาณความตอ้งการใชน้ำPาประปา การวิเคราะห์
จัดกลุ่มพนกังาน

๕. ระยะเวลาดำาเนนิการ ๘ เดอืน เดอืนที่ ๑ จดัทำาแผนบริหารโครงการ เดอืนที่ ๒ - ๔ ตดิตัPง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์/ระบบ Private Cloud/ระบบ Big Data Platform เดอืนที่ ๕ – ๗ ระบบเชือ่มโยงและบูรณาการขอ้มูล
มาเก็บที่ Data Lake เดือนท่ี ๘ เป็นการฝกึอบรม

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๔ หลังการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔)
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๖. ค่าตอบแทนบุคลากรมีสดัส่วน ๕๔:๔๖ เนือ่งจาก กปน. กำาหนดขอบเขตการดำาเนนิงานใหม้ี
การพฒันาระบบการวเิคราะหข์อ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform และ Data Analytics) เปน็สำาคญั โดยบุคลากรในโครงการ
ตอ้งมคีวามเชีย่วชาญในงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเพยีงพอและครอบคลมุขอบเขตการดำาเนินงาน เพือ่ Transfer
Knowledge จากผูท่ี้มคีวามเชีย่วชาญมากกว่าบุคลากรของ กปน.

๗. ค่าพฒันาระบบ (ค่าตอบแทนบคุลากร) จำานวนเงนิ ๑๙ ล้านบาทเศษ รวมค่าแรงทั Pงหมด
ได้แก่ ค่าแรงในการตดิตัPง ค่าพัฒนาระบบ Digital Platform ค่าเชื่อมโยงขอ้มลูมาที่ Data Lake ค่า Data Analytic ค่าอบรม

๘. ได้จดัทำาตารางเปรียบเทยีบการลงทนุโครงการจัดซื Pอกบัการเช่าใช้บรกิารในระยะเวลา ๕ ปี
ในการจัดซืPอระบบ เงินลงทุนปีที่ ๐ ถงึปีท่ี ๕ ๖๖,๑๐๙,๖๐๐ บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ๖๑.๒๓ การเช่าและพฒันาระบบ เงินลงทุน
ปทีี่ ๐ ถึงปีท่ี ๕ ๘๖,๐๔๙,๖๐๐ บาท มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ๗๗.๙๕
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. โครงการนีPมคีวามชดัเจนมากกว่าโครงการด้าน Big Data อืน่ ๆ แต่ยังมีข้อสงสยัว่ารัฐบาล
กำาลังจะสร้าง PaaS มีระบบคลาวด์ GDCC แล้ว กปน. จะจดัหาระบบคลาวด์เอง เหตใุดไม่ใช้ GDCC และเหตใุดจ้างคนมา
Implement ไม่ใช้บคุลากรของ กปน. ดำาเนินการเอง ผู้นำาเสนอโครงการก็มคีวามรู้ในระดับดี

ผู้แทนหน่วยงานชีPแจงท่ีประชุมว่าได้สอบถามจาก CAT (ปัจจุบันควบรวมกับ TOT กลายเป็น NT)
ซึง่เป็นผู้ดแูลระบบ GDCCแล้ว ได้รบัคำาตอบว่ารัฐวิสาหกจิสามารถดแูลตวัเองได ้จงึอยากใหจ้ดัหา Platform มาใชเ้อง ประกอบกับ
กปน. ต้องการใช้ GPU เพื่อทำา Analytic ซ่ึงมี Service เยอะมาก มีการทำางานที่หนักหน่วง หากต้องการใช้ GPU ต้องเข้าแถว
รอรับบริการยาว กปน. เริ่มศึกษาและเริ่มพัฒนา Big Data ตัPงแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยทำาไปศึกษาไป เมื่อบุคลากรของ กปน.
มีความรู้ในระดับหนึ่งแล้ว จึงวางระบบให้น ำาคนที่มีความรู้มาแสดง Knowledge ทัPงหมดเพื่อให้เรียนรู้ได้เร็วขึPนในลักษณะ
Jump Start  ปัจจุบัน Data Scientist ของ กปน. ไม่เพียงพอ ต้องเน้นให้ดูแลเรื่องข้อมูล จึงมีความจำาเป็นต้องจ้างบุคลากร
ภายนอกมา Develop และเรียนรู้ Know How เป็นการยกระดับงานให้ทุกกลุ่ม (ไม่ใช่เฉพาะสาย IT) สามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลได้เต็มที่ มีการวาง Scientist ไว้ในทุกกลุ่มบุคลากร

๒. การขอใช้บริการ GDCC ในแต่ละช่วงเวลาอาจได้รับคำาตอบไม่เหมือนกัน บางช่วงเข้าแถวยาว
แต่บางช่วงกส็ามารถขอใช้ GDCC ได้ทันที อย่างไรก็ตาม โครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท จะต้องเสนอคณะกรรมการ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ (กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นฝ่ายเลขานุการ) เพ่ือพิจารณา คณะกรรมการชุดดังกล่าวเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
ใหจั้ดหาระบบคลาวดเ์องหรือให้ใชร้ะบบ GDCC แต่โครงการของส่วนราชการท่ีมูลค่าไม่ถึง ๑๐๐ ล้านบาท หรือโครงการของหน่วยงาน
รัฐวสิาหกจิ ไม่ตอ้งเสนอคณะกรรมการชดุดังกล่าว หน่วยงานควรจดัท ำารายละเอยีดความต้องการส่งให้ GDCC พิจารณา เมื่อมี
หนังสือแจ้งปฏิเสธการให้บริการ GDCC จะไดม้ีเอกสารไว้เป็นหลกัฐาน นอกจากนี P ตามที่หน่วยงานชีPแจงที่ประชุมว่าได้ทดลอง
กับ GDCC แล้วนัPน ขอให้ระบุปัญหาอุปสรรคและวิเคราะห์ข้อดขี้อจ ำากัดระหว่างการใช้งาน GDCC อย่างเดียวโดยไม่ต้องใช้
บุคลากรในการดแูล กับการเช่า/สร้างคลาวด์เอง บันทึกไว้ให้ชัดเจนว่าแบบใดมขี้อดีข้อจำากัดอย่างใด

๓. โมดูลที่ ๑ วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพนำPาดิบตามระดับความเค็ม กรมชลประทานต้องการรู้
ล่วงหน้า ๗ วัน NECTEC ทำานายล่วงหน้า ๑๑ วัน กรณี กปน. ใช้เซ็นเซอร์ของ กปน. เองเพียงหน่วยงานเดียว และข้อมูลนำPา
จากเขื่อน (ข้อมูลจากกรมชลประทานวันละครัPง) นัPน อาจยังไมเ่พยีงพอ ต้องมีขอ้มลูในภาพองคร์วมท่ีมผู้ีรับผิดชอบตัPงแตต่น้นำPา
ถึงปลายนำPา ม ีParameter เยอะมาก มี Rule-Base อีก โมดูลที่ ๒-๓ เป็นเรื่องภายในของ กปน. เห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว
โมดูลที่ ๔ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการงานวางท่อประปา การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพและวีดโิอ
เป็นเร่ืองที่ยากมาก ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้แทนหน่วยงานชีPแจงที่ประชุมว่าท่อประปาใหม่ที่น ำามาวางตามท้องถนน ตามกฎ Water
Safty Plan ท่อเหล่านีPจะต้องถูกปิดฝาตลอดเวลา กรณีผู้รับจ้างมีความสะเพร่าวางกอง ๆ ไว้ ในขณะที่วิศวกรผู้ควบคุมงาน
ของ กปน. มีจำานวนไม่เพียงพอ เนื่องจากมีปริมาณงานในการวางท่อประปาจำานวนมาก จึงประสงค์จะนำากล้องไป Detect จุด
ที่วางท่อเพื่อตรวจจับว่าท่อไม่ถูกเปิดไว้ ประกอบกับตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ควรอยู่ในแนวท่อทีขุ่ดไว้ เช่น การฝังท่อต้อง
กลบทราย ถ้ามีหินอยู่ด้วยจะทำาให้ท่อแตกได้ ระบบจะต้อง Alert ไปที่ผู้ควบคุมงานซึ่งอาจจะอยู่ที่ไซต์อื่น ทำาให้ผู้ควบคุมงาน
สื่อสารกับผู้รับจ้างให้ดำาเนินการให้ถูกต้อง กรณีนำPาเค็ม ได้มีการทำางานร่วมกันกับกรมชลประทานอยู่แล้ว ในส่วนของ กปน.
สามารถทำานายค่าความเค็มได้แม่นยำาในขัPนที่ใช้งานได้จริงล่วงหน้า ๓ วัน ราย ๑๐ นาที ส่วนการรับน ำPาจะทำานายล่วงหน้า
แม่นยำาได้ ๗ วัน ซ่ึงใช้ในการคาดการณ์ความเค็มในระยะยาว ถ้าเค็มมากก็แจ้งกรมชลประทานให้ปล่อยนำPาจากเขื่อน เป็นต้น

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๔ หลังการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔)
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๔. โมดูลที่ ๔ จะใช้การควบคุมงานผ่านกล้อง แสดงว่าจะต้องมีการติดตั Pงกล้องในจุดที่มีการ
วางท่อประปา สอบถามเพื่อความแน่ใจว่าสิ่งที่ กปน. ได้ดำาเนินการ จะได้ใช้งานจริง มีการวางมาตรฐานใหม่ในการใช้กล้อง
ควบคุมงานวางท่อประปา ถ้าทำาไดต้ามที่เสนอมาจะดีมาก แตดู่แล้วยังท ำาได้ยาก เพราะถ้าจะไปตัPงกล้องบริเวณที่วางท่อ
จะต้องตัPงกี่จุด ไม่ใช่จุดเดียว

ผู้แทนหน่วยงานเรียนที่ประชุมว่าปัจจุบันมีกล้อง ๒๐ ตัว และในอนาคตจะระบุไว้ในสัญญาว่า
ว่าจะต้องมีการตดิตัPงกล้องในโครงการวางท่อประปาด้วย

๕. โมดูลที่ ๑ หากสามารถทำาได้ ๓๐ วัน หรือ ๒ เดือน เป็นเรื่องทีด่ี สนับสนุนให้ด ำาเนินการ
ที่ผ่านมาไม่สามารถทำาได้เนื่องจาก Parameter ที่เข้ามาในระบบเพื่อเรียนรู้มีไม่มากพอ กปน. ต้องร่วมกับหน่วยงานอื่นตัPงแต่
ต้นนำPาถึงปลายนำPา เมื่อพิจารณาจากเนืPองานที่ชีPแจงที่ประชุมแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับงบประมาณ

๖. เทคโนโลยีปัจจุบันที่ใช้ในการประมวลผลสำาหรับ AI คือ Nanostation ซึ่งเป็น Micro
Services เป็นการประมวลผลเฉพาะด้านที่ประสงค์จะใช้ GPU ในการวิเคราะห์ข้อมูล การทำา Big Data ต้องมี Storage ของ
ตัวเองอยู่แล้ว แตถ่้าใช้คำาว่า Nanostation คนทั่วไปไม่รู้จักคำานีP ก็จะไมเ่ข้าใจความหมาย

ผู้แทนหน่วยงานชีPแจงที่ประชุมว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงขอปรับแก้ไขข้อความจากเดิม
“Private Cloud” เป็น “Big Data Server”
มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยใหป้รับแก้ไขเอกสารตามที่การประปานครหลวงเสนอ
และจัดทำาเอกสารเปรยีบเทียบความคุม้คา่ในการลงทนุจัดส่งใหฝ่้ายเลขานกุารจัดเก็บเป็นหลักฐาน เสนอคณะกรรมการฯ เพือ่ทราบ
กำาชบัใหห้น่วยจัดหาดำาเนินการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด คำานึงถึงประสิทธิภาพ ประสทิธิผล ความประหยัด
ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

การไฟฟ้านครหลวง  จำานวน ๒ โครงการ
๓) โครงการจัดซื้อระบบ Wireless LAN สำาหรับโครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำาหรับ

สถานีไฟฟ้า (ICT สำาหรับสถานีไฟฟ้า) ระยะที่ ๒ งบประมาณลงทุนผูกพันยกมาในปี พ.ศ.๒๕๖๔ รวมวงเงินโครงการ
จำานวนเงิน ๒๑,๕๗๓,๘๗๕.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ส่วนที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๒๐,๔๕๐,๓๗๕.- บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จากการประชุมคณะทำางานฯ เมือ่วนัท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานฯ มีมติใหเ้พิม่แผนภาพ
โครงสร้างที่ส ำาคญัของโครงการ พรอ้มลงนามกำากบัเอกสารทกุหนา้ ส่งใหฝ้่ายเลขานุการตรวจสอบกอ่นน ำาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาต่อไป

ผู้แทนหน่วยงานเรียนทีป่ระชุมว่า
๑. มูลเหตุจูงใจให้จดัทำาโครงการสรุปได้ ดังนีP ๑) เพือ่เปล่ียนวิธีการรายงานขอ้มลูทางไฟฟ้าและ

ความพร้อมของอุปกรณ์จ่ายไฟในสถานีไฟฟ้า เช่น ค่ากำาลังไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า การใช้งานโหลดสูงสุดกลางวัน กลางคืน
รวมถึงผลการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์จ่ายไฟต่าง ๆ ในสถานีไฟฟ้า เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรายงานภายใน กฟน. ให้เข้าถึง
ข้อมูลได้รวดเร็วย่ิงขึPน ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวการรายงานหน่วยซืPอ/ขายพลังงานไฟฟ้าระหว่าง กฟน. และ กฟผ.
๓) ใหพ้นกังานทีป่ฏบิตังิานประจำาสถานไีฟฟา้สามารถเขา้ถงึการทำาแบบประเมนิตา่ง ๆ ผา่น Website ภายใน กฟน.  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) สำาหรับสถานีไฟฟ้าครอบคลุมทุกพืPนที่ กฟน . ขอบเขตการดำาเนินงาน
คือการจัดหาและตดิตัPงระบบ Wireless เข้ากับระบบเครือข่ายของ กฟน. ให้ครอบคลุมการใช้งานในพืPนที่สถานีไฟฟ้าทัPงหมด
๑๖๖ สถานี ระยะเวลาดำาเนินงาน ๒๑๐ วัน รับประกัน ๓ ปี

๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ การสนับสนุนระบบงานในสถานีไฟฟ้าด้วยระบบ IT ดังนีP
๑) โครงการ Switching งานระบบไฟฟ้าผ่าน Tablet ๒) โครงการรับ/ส่งข้อมูลทางไฟฟ้าสำาหรับสถานีไฟฟ้าทีไ่ม่มี SCADA
หรือ SCADA ขัดข้อง ๓) การรายงานสภาพอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าด้วยภาพและวีดโิอ ท ำาให้สามารถจัดส่งข้อมูลทางไฟฟ้าหรือ
ข้อมูลอุปกรณ์ขัดข้องได้รวดเร็วยิ่งขึ Pน สำาหรับเป็นข้อมูลให้หน่วยงานซ่อมบำารุงรักษาสามารถทำางานได้รวดเร็วขึPน ส่งผลต่อ
ความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าดีขึPน ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาระบบไฟฟ้าขดัข้องได้เร็วยิ่งขึ Pน และสามารถรองรับการจ่าย
ไฟได้ตลอดเวลา ๔) โครงการแจ้งเตือนและติดตามอุปกรณ์ขัดข้องในสถานีไฟฟ้า

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๔ หลังการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔)
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๓. รายการที่จัดหาตามโครงการนีPมีรายการทีต่รงตามเกณฑ์ฯ ๑ รายการ คือ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสำาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และเป็นรายการทีไ่ม่มีราคาตามเกณฑ์ฯ จ ำานวน ๕ รายการ
ไดแ้ก่ ระบบควบคุมการทำางานระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) ๒) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless
Access Point) แบบ Indoor ๓) อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) แบบ Outdoor ๔) ระบบ
บริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN Management Software) ๕) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำาหรับ Software
บริหารจัดการ โดยสืบราคาจาก ๒ บริษัท และ ๑ เว็บไซต์ โดยใช้ราคาตำ่าสุดเป็นราคาอ้างอิง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. กรณไีม่มีราคาตามเกณฑฯ์ เหตุใดจงึไม่ใช้คณุลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ การรักษาความ
ปลอดภยัตาม Spec ของกระทรวงดจิิทัลฯ ไมเ่พียงพออย่างไร เนื่องจากอปุกรณเ์หล่านีPมีมาตรฐานเกีย่วกบัความปลอดภยัอยู่แลว้
อปุกรณ์ที่มีคณุสมบัตดิกีว่าย่อมมรีาคาสูงกว่า อยู่ทีค่วามจำาเปน็ในการใชง้านอุปกรณด์ังกล่าว ว่ามคีวามต้องการมาตรฐานท่ีสงูกว่า
Spec ตามเกณฑฯ์ ด้วยเหตผุลใด ตอ้งชีPแจงใหช้ดัเจนเพือ่ไม่ให้เกดิความคลุมเครือ คณะกรรมการยงัมองไมเ่หน็ภาพว่าท ำาไมจึง
เลือกใช้คุณลกัษณะของอปุกรณ์ตามที่เสนอ ตอ้งหาขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนเหตุผลที่หน่วยงานน ำาเสนอที่ประชุมว่าอปุกรณ์ที่ กฟน.
เสนอมานัPน Secure ขนาดใดจึงต้องเลอืกใช้ตัวนีP รวมถงึการเข้ารหัส-ถอดรหัส หรอืมีเทคนคิอืน่ ๆ ที่ตวันีPพิเศษกว่าของกระทรวง
ดิจทิลัฯ อย่างใด ตามทีห่น่วยงานชีPแจงว่า WiFi นีPจะใช้กับ Tablet นัPน ความต้องการใช้งานไมส่อดคล้องกบั Spec ดีท่ีราคาแพง
ใช้ WiFi ธรรมดาก็เพยีงพอแล้ว ถ้าเป็นการ Encode เข้าไปควบคมุอุปกรณ์การจ่ายไฟซ่ึง Sensitive จะดเูหมาะสม แต่การใชง้าน
กบั Tablet ซ่ึงเป็นการ Communication ธรรมดานัPน คณุลักษณะเกินความตอ้งการใช้งาน

ผู้แทนหน่วยงานชีPแจงท่ีประชุมว่า กฟน. ได้ศึกษาการกำาหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์โดยคำานึงถึง
ความปลอดภยัของขอ้มลูเป็นอนัดบัหนึง่ และศกึษาเทคโนโลยขีอง WiFi ณ ปัจจบัุนซึง่เปน็ WiFi 6 แล้วเหน็ว่าราคาไมไ่ดส้งูกว่า
ราคาตามเกณฑฯ์ ของกระทรวงดจิทิลัฯ เทา่ใด รายการที ่๒ อปุกรณก์ระจายสญัญาณไรส้ายแบบ Indoor ราคาตามเกณฑ์
๒๓,๐๐๐ บาท อุปกรณ์ท่ี กฟน. เสนอราคาต่อหน่วย ๒๓,๕๔๐ บาท สูงกว่าราคาตามเกณฑ์ฯ หน่วยละ ๕๔๐ บาท โดยมีการจัดหา
จำานวนทัPงสิPน ๖๘๖ หน่วย รวมค่าใช้จ่ายรายการนีPสูงกว่าราคาตามเกณฑ์ฯ ๕๔๐ x ๖๘๖ = ๓๗๐,๔๔๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
สำาหรับรายการท่ี ๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบ Outdoor นัPนไม่มีในรายการตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจิทัลฯ

๒. เม่ือหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเพ่ือจะได้ไม่ล้าสมัย โดยราคา
ต่อหน่วยสูงกว่าราคาตามเกณฑ์ฯ เพียง ๕๔๐ บาทนัPนมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใหต่้อรอง
ผู้เสนอราคาใหเ้ป็นราคาตามเกณฑ์ฯ หากไม่สามารถตอ่รองราคาได้ ให้จดัทำาคำาชีPแจงเหตุผลทีไ่ม่สามารถใชคุ้ณลักษณะและราคา
ตามเกณฑ์ฯ

๓. ตามท่ีหน่วยงานชีPแจงว่ากรณีไม่มรีาคาตามเกณฑ์ฯ รายการที ่๕ เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่า่ย
สำาหรับ Software บริหารจัดการ สามารถใช้คุณลักษณะและราคาตามเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดิจทัิลฯ ได้นัPน ให้ย้ายไปไว้ในกรณี
ตรงตามเกณฑ์ฯ และปรับแก้ไขเอกสารและใบเสนอราคาให้เป็นราคาตามเกณฑ์ด้วย
มตทิี่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามเอกสารและการนำาเสนอ โดยให้หน่วยงานปรับแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  พร้อมลงนามกำากับเอกสารทุกหน้า  ส่งให้คณะทำางานตรวจสอบก่อนนำาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อทราบ  กำาชบัให้หน่วยจัดหาดำาเนนิการตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครดั ค ำานึงถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ความประหยดั ความคุม้ค่า และใหม้ีการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นหลัก

๔) โครงการจัดซื้อระบบฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ งบประมาณลงทุนประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
รวมวงเงินโครงการ จำานวนเงิน ๕๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบสามล้านห้าแสนบาทถว้น) (รวมภาษีมลูคา่เพิม่) ส่วนทีเ่ป็นอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ จำานวนเงิน ๕๑,๗๘๘,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

จากการประชมุคณะทำางานฯ เมือ่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะทำางานฯ มมีตใิห้เตรยีมชีPแจง
เพิ่มเติมกรณกีารออกแบบระบบเป็นแบบรวมศูนย์แทนการกระจายศนูย์ ส่งให้ฝ่ายเลขานกุารตรวจสอบกอ่นน ำาเสนอทีป่ระชุม
คณะกรรมการเพื่อพจิารณาต่อไป

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๔ หลังการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔)
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ผู้แทนหน่วยงานเรียนทีป่ระชุมว่า
๑. โครงการนีPมีวตัถปุระสงคเ์พื่อจัดหา Database Server กลางสำาหรบัใหบ้รกิารระบบงาน

ภายใน กฟน. ซ่ึงเดิมจดัซืPอแยกกระจายตามระบบงาน โดยระบบฐานข้อมลูแบบรวมศูนย์จะทำาการรวบรวมฐานขอ้มูลให้มาใช้งาน
ฐานขอ้มูลที่ส่วนกลาง เพือ่ให้สามารถแบ่งทรัพยากรระหว่างระบบได้ มีความถกูต้องพร้อมใช้งาน บริหารจดัการลขิสิทธิอ์ย่างมี
ประสิทธิภาพ เพิม่ความปลอดภยัของขอ้มลูส่วนบคุคล ลดความซำPาซอ้นในการลงทุนและการบำารงุรักษาทัPงฮารด์แวร์และซอฟตแ์วร์
ลดจำานวนบคุลากรทีด่แูละระบบ สร้างมาจรฐานกลางสำาหรับการใชง้านฐานข้อมลู

๒. กฟน. มี Agency Cloud ของหน่วยงานเอง ระบบเดิมใหบ้ริการ Application Layer และมี
Back Up Layer สำารองข้อมูลแบบ Centralize Back Up โครงการนีPเพ่ิมเติม Database Layer ซ่ึงเป็นส่วนท่ียังขาดอยู่ โดยติดตัPง
Database Server ไว้ท่ี Data Center ๒ แห่ง ทำางานเป็น Active ทัPงคู ่แตค่นละระบบงาน หนึง่ข้างจะย้ายระบบ SAP เดิมท่ีใช้งาน
อยู่มาไว้ อีกข้างจะใช้ฐานข้อมูลระบบงานอืน่ ๆ ในอนาคตจะ Migrate ระบบงานต่าง ๆ มาเปน็ฐานข้อมลูเดียวกนั ขณะเดียวกัน
แต่ละฝ่ังจะเป็น Back Up ซ่ึงกันและกัน และจะมีการ Replicate Data ไปเก็บไว้ เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มี Data พร้อมใช้งานทันที

๓. ทัPง Data Center ๑ และ Data Center ๒ จะส่งข้อมลูมา Back Up ท่ี Data Center ๓ ซ่ึง
อยู่ตรงกลาง โดยพยายามใช้ Resource และ Utilized ใหเ้กดิประโยชนสู์งสุด

๔. ตามท่ีคณะทำางานฯ ท่ีมีข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงรวมศูนย์ ไม่ใช้ Decentralized แบบ Block Chain
ขอเรยีนว่าซอฟตแ์วร์ SAP ที่ กฟน. ใชง้านนัPนยงัไม่สนบัสนนุเทคโนโลยี Block Chain จงึยงัตอ้งใชร้ปูแบบ RDBMS แบบเดมิ
ประกอบกับ Application ท่ี กฟน. ยังคงใช้งานอยู่ในปัจจุบันหลาย Application ยังเป็นรูปแบบ RDBMS อยู่

๕. การจดัหาครัPงนีPเป็นอุปกรณ์ท่ีไมมี่ราคาตามเกณฑ์ฯ ๕ รายการค่าตดิตัPงและค่าอบรมอยูใ่นสว่น
ท่ีเป็นอุปกรณ์อ่ืน ๆ มี ๒ รายการท่ีมีอยู่ในเกณฑ์ฯ ของกระทรวงดจิทิลั แต ่กฟน. ประสงคจ์ะจดัหาคณุลักษณะท่ีสูงกว่าเกณฑ์ฯ ไดแ้ก่
รายการที ่๓ เครือ่งคอมพวิเตอร์แมข่า่ยสำาหรับบรหิารจดัการ (Management) ระบบฐานขอ้มลูแบบรวมศนูย์ ราคาตำ่ากวา่เกณฑฯ์
และรายการท่ี ๔ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำาหรับบริหารจัดการระบบสำารองฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Back Up Server) ราคาสูงกว่า
เกณฑ์ฯ ประมาณ ๘,๔๕๐ บาท ข้อแตกต่าง คือ มี Memory/Disk/Port Network ท่ีสูงกว่า
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. เดิมที่ใช้ Decentralized เนือ่งจากถ้ารวมกนัแลว้ระบบเสยีหาย ก็จะไม่สามารถใชง้านได้
พร้อมกันทุกระบบ การแยกออกจากกันหากมีระบบใดขัดข้อง ระบบอ่ืนก็ยังทำางานได้ การ Centralize จะต้องลงทุนอย่างระมัดระวัง
ตวั Data Center ก็จะตอ้งใช้ Tier 4 ไมท่ราบว่าตดัสินใจอย่างรอบคอบแล้วหรือยัง

ผู้แทนหน่วยงานชีPแจงท่ีประชุมว่าระบบท่ีออกแบบ ได ้HA ในตวัอยู่แล้ว ถา้ HA ในตัวทำางานไม่ได้
ก็จะมีการ Replicate ไปอีกฝ่ังหน่ึงเพ่ือรองรับความเสียหายท่ีจะเกิดขึPน และชัPนท่ี ๓ มีการ Back Up ไปยังส่วนกลาง รวม ๓ ระดับ

๒. ถ้าระบบ Centralized ประสบปญัหา เชน่ ไฟฟ้าลดัลงจร ไฟซอ็ต หรอืเกิดอทุกภัย วาตภยั
ทำาให้เกิดปัญหานัPน ระบบจะหยุดใช้ หรือว่ามีระบบสำารอง Data อย่างใด ถ้าเกิดไฟไหม้ มีอะไรป้องกันระบบนีPได้บ้าง เช่น ISO 27001

ผูแ้ทนหนว่ยงานชีPแจงทีป่ระชมุวา่ม ีGenerator จา่ยไฟให ้Data Center ไดต้ลอด มกีารเตมิ
นำPามนัตลอด กรณ ีData Center หายไปทัPงหมด จะม ีData ที ่Replicate ไปทีไ่ซตท์ี ่๒ (Hot Site) อยูห่า่งกันไมน่อ้ยกว่า ๓๐ กม.
และถ้าหายไปทัPง ๒ ไซต ์ก็จะมี Data ท่ี Replicate ไปท่ีไซต์ท่ี ๓ (Cold Site)

๓. เนือ่งจากเทคโนโลยเีปลีย่นไปเปลีย่นมา เดมิ Network ไมเ่รว็ขนาดนีP ปจัจบุนัเรว็ขึPนมาก
สามารถกลับไปรวมศูนย์ได ้ดูแลง่าย เดิมค่าแรงบุคลากรไม่แพง กระจายศูนย์ได้ ปัจจุบันค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่อยู่ท่ีบุคลากร การรวมศนูย์
จะทำาใหล้ดคา่ใชจ้า่ยบคุลากรได ้หนว่ยงานควรออกแบบระบบใหด้ ีถา้ทกุอยา่งรวมเขา้ไปหมดกม็เีทา่ไหรก่ไ็มพ่อ ตอ้งลงทนุเพิม่ไป
เร่ือย ๆ

๔. ให้จัดทำาเอกสารเปรียบเทียบข้อดีขอ้เสียและคา่ใช้จา่ย แบบรวมศนูย์กบักระจายศูนย์ ใหเ้ห็นว่า
สามารถประหยดังบประมาณไปไดเ้ทา่ใด เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ไดม้กีารพจิารณาอยา่งรอบคอบแลว้วา่ระบบนี Pเปน็ประโยชนอ์ยา่งยิง่
มคีวามคุ้มคา่ในการลงทุน

(ฉบับรับรองรายงานการประชุม ๕/๒๕๖๔ หลังการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๖๔)




